



通訊事務管理局
COMMUNICATIONS
AUTHORITY

วิธีการ

“สแกนช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลใหม่”

กรุณาอ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ของเครื่องรับโทรทัศน์ / เครื่องรับสัญญาณ DTT ในส่วนขั้นตอนการสแกนช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลใหม่ หรือติดต่อผู้ขายอุปกรณ์โดยตรง ท่านอาจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ thematic ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงานหน่วยงานการสื่อสาร เพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดขั้นตอนหรือคลิปวิดีโอวิธีการสแกนของโปรแกรมโทรทัศน์ดิจิทัลใหม่บนเครื่องรับโทรทัศน์ / เครื่องรับสัญญาณ DDT ยี่ห้อหลักๆ

การย้ายคลื่นความถี่ใหม่จะมีผลเฉพาะของรายการโทรทัศน์ดิจิทัลหกช่องข้างต้นเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบต่อของรายการโทรทัศน์ดิจิทัลอื่นๆ J2 82 TVB News 83 Pea l 84 และ TVB Finance & nfo mation 85 รวมถึง Hong Kong nte national Business Channel 76 และ Hong Kong Open TV 77 (หากปัจจุบันสามารถรับสัญญาณได้)

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ OFCA

สายด่วนสำหรับติดต่อสอบถาม:

2961 6333



หน้าเพจ Thematic:

www.ofca.gov.hk/channel_migration

การย้ายช่องรายการโทรทัศน์
ดิจิทัล 6 ช่องไปยัง

**คลื่นความถี่
ใหม่**

หมายเหตุสำหรับ
ผู้พักอาศัย



ตั้งแต่วันที่ **1 ธันวาคม 2021 เวลา 00:00 น** เป็นต้นไป ของรายการโทรทัศน์ดิจิทัล 6 ช่องต่อไปนี้จะย้ายไปยังคลื่นความถี่ใหม่ของโปรแกรมโทรทัศน์ดิจิทัลหกช่องจะยังคงแพร่ภาพผ่านการส่งสัญญาณความถี่ทั้งเก่าและใหม่ **ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายนปีนี้** (การออกอากาศแบบคู่ขนาน)

ชื่อยุทธศาสตร์โทรทัศน์ดิจิทัล	หมายเลขของ (ยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง)	การส่งสัญญาณคลื่นความถี่ใหม่
RTHK TV 31	31	UHF ของ 27 (518 - 526 MHz)
RTHK TV 32	32	
RTHK TV 33	33	
Jade	81	UHF ของ 37 (598 - 606 MHz)
ViuTVsix	96	
ViuTV	99	

จะรับสัญญาณรายการโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งหกช่องนี้ต่อไปได้อย่างไร?



อาคารจัดสรรสาธารณะ

- สำนักงานการเคหะหรือสมาคมการเคหะจะจัดการการกำหนดการระบบกระจายสัญญาณแพร่ภาพโดยใช้เสาอากาศรวม (CABD) ใหม่
- ผู้พักอาศัยจะต้องสนใจการประกาศแจ้งของฝ่ายบริหารอาคารจะต้องทำการสแกนของรายการโทรทัศน์ดิจิทัลบนเครื่องโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (DTT) ใหม่เมื่อใด



ระบบ CABD

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโทรทัศน์ดิจิทัลหรือกล่องรับสัญญาณที่มีอยู่



อาคารจัดสรรภาคเอกชน/อาคารต่างๆ/บ้านที่ได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าของบ้าน

- โดยทั่วไปแล้ว ผู้พักอาศัยจะรับสัญญาณโทรทัศน์โดยใช้ระบบ CABD ของอาคารของตน ฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลระบบ CABD ควรจะประสานงานกับคู่สัญญาให้มาทำการกำหนดคดาระบบใหม่ภายในระยะเวลาการออกอากาศแบบคู่ขนาน
- ผู้พักอาศัยจะต้องสนใจการประกาศแจ้งของฝ่ายบริหารอาคารจะต้องทำการสแกนของรายการโทรทัศน์ดิจิทัลบนเครื่องโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณ DTT ใหม่เมื่อใด



บ้านในหมู่บ้านต่างๆ/บังกะโล/อาคารห้องแถวแบบเดิม หรืออาคารสาม-ศูนย์ที่ไม่ได้ใช้ระบบ CABD

- โดยทั่วไปแล้ว ผู้พักอาศัยจะรับสัญญาณโทรทัศน์โดยใช้เสาอากาศที่จัดหามาเอง (ที่เรียกกันทั่วไปว่า "เสาอากาศข้างปลา")
- หากผู้พักอาศัยไม่สามารถรับชมของรายการโทรทัศน์ดิจิทัลข้างต้นช่องใดๆ **หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2021 เวลา 00:00 น** กรุณาทำการสแกนของรายการโทรทัศน์ดิจิทัลบนโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณ DTT ของตนเองใหม่



เสาอากาศที่จัดหามาเอง

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเสาอากาศ โทรทัศน์ดิจิทัล หรือกล่องรับสัญญาณที่มีอยู่

หมายเหตุสำหรับผู้พักอาศัยใน "อาคารสาม-ศูนย์"

"อาคารสาม-ศูนย์" หมายถึงอาคารที่ไม่มีนิติบุคคล กรรมการของผู้พักอาศัย และสำนักงานบริหารอาคาร สำหรับอาคารสาม-ศูนย์หรืออาคารห้องแถวแบบเก่าที่ติดตั้งระบบ CABD ผู้พักอาศัยควรประสานงานกับคู่สัญญาให้มาทำการกำหนดคดาระบบใหม่ภายในช่วงเวลาการออกอากาศคู่ขนาน และตรวจสอบกับคู่สัญญาว่าเมื่อใดที่จำเป็นจะต้องทำการสแกนของรายการโทรทัศน์ดิจิทัล บนโทรทัศน์หรือเครื่องรับสัญญาณ DTT ของพวกเขาใหม่